

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN ĐỀ ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018

(kèm theo Quyết định số 3209

/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017)

Đơn vị: Trường Đại học Thương mại

STT	Mã số	Tên đề tài	Định hướng mục tiêu	Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đối với sản phẩm	Dự kiến kinh phí (tr. đồng)	Tên đơn vị
1	KT-06	Nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế trong xuất khẩu nông sản.	<ul style="list-style-type: none">- Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản trị doanh nghiệp và làm rõ được khung phân tích của đề tài.- Đánh giá được thực trạng năng lực quản trị của các DNNVV Việt Nam nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 9000, ISO 22000, HACCP, ISO 14000...) trong một số lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nông sản.- Đề xuất được một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho các DNNVV Việt Nam trong xuất khẩu nông sản nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu	<ol style="list-style-type: none">Sản phẩm khoa học<ul style="list-style-type: none">- 01 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành.- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.- 01 sách tham khảoSản phẩm đào tạo:<ul style="list-style-type: none">- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 02 thạc sĩ.Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác:<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo phân tích cơ sở khoa học về quản trị doanh nghiệp và khung phân tích của đề tài (các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị doanh nghiệp nói chung, quản trị SME nói riêng,...).- Báo cáo đánh giá thực trạng năng lực quản trị của các DNNVV Việt Nam nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 9000, ISO 22000, HACCP, ISO 14000...) trong một số lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nông sản.- Bản kiến nghị một số giải pháp nâng cao năng lực	300	TĐH Thương mại

Handwritten signature

			<p>chẩn quốc tế (như ISO 9000, ISO 22000, HACCP, ISO 14000...) của một số thị trường trọng điểm.</p>	<p>quản trị cho các DNNVV Việt Nam trong xuất khẩu nông sản nhằm vượt qua hàng rào kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế (như ISO 9000, ISO 22000, HACCP, ISO 14000...) của một số thị trường trọng điểm.</p>		
2	KT-64	<p>Ứng dụng kinh tế phát chia sẻ trong nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4</p>	<p>- Hệ thống hóa được cơ sở luận về kinh tế chia sẻ và ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả. - Đánh giá được thực trạng sự kết nối trong chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam và ứng dụng kinh tế chia sẻ trong việc phát triển kết nối các chủ thể và trung gian của chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam - Đề xuất được một số giải pháp ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam.</p>	<p>1. Sản phẩm khoa học - 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. - 01 sách tham khảo 2. Sản phẩm đào tạo: - Số lượng thực sĩ (bảo vệ thành công luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thực sĩ. 3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác: - Báo cáo phân tích cơ sở khoa học về kinh tế chia sẻ và ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả. - Báo cáo phân tích thực trạng sự kết nối trong chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam và ứng dụng kinh tế chia sẻ trong việc phát triển kết nối các chủ thể và trung gian của chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam - Bản kiến nghị một số giải pháp ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam.</p>	200	TPDH Thương mại

(Danh mục gồm 02 đề tài)